

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

---

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

## รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการองค์การตลาด  
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

### ขอบเขตการสอบทาน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

### ข้อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นางสาวอริสา ชุมวิสูตร)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

องค์การตลาดจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. 2496 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ จัดสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการ ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย ส่งเสริมตลาดเอกชน จัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด จัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวก จัดดำเนินการ ควบคุม และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับตลาดขององค์การตลาด รวมถึง สร้าง ชื่อ จัดหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ครอบครองหรือดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ หรือทรัพย์สินใด ๆ อันเกี่ยวกับตลาด กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สินหรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้เพื่อสร้างตลาดและปรับปรุงตลาด การกู้ยืมเงินถ้าเป็นจำนวนเงินเกินสามล้านบาทต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ทำการค้าและขนส่งสินค้าออกเงินลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด เพื่อจัดตั้งหรือจัดดำเนินการตลาด วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การ กระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้พอแก่ความต้องการของตลาด

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน เลขที่ 26 - 28 ถนนจักรเพชรแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 51/47 สวนผักขอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

2. เกณฑ์ในการจัดทำและการเสนองบการเงิน

- 2.1 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล โดยเลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม องค์การตลาดได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจำปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- 2.2 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

### 3. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี องค์กรตลาดได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 องค์กรตลาดได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกำไรสะสม (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบกับผลกระทบสะสมจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 5

### มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์ และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 องค์การตลาดได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ โดยองค์การตลาดรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ทั้งนี้ องค์การตลาดเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้านี้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มขององค์การตลาด ณ วันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรกและรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นรายสัญญาในจำนวนเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจำนวนในการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุงบการเงินระหว่างกาลข้อ 5

### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำหรับกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจำนวนหลายฉบับ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม องค์การตลาดคาดว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

## 4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้ใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่กล่าวต่อไปนี้

### 4.1 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินนี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การตัดยอดค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้

(1) การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตัดจำหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจขององค์การตลาดในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสด ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

(2) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

องค์การตลาดรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน องค์การตลาดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งองค์การตลาดใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

#### 4.2 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นสัญญา องค์การตลาดจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

##### สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรี้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

**หนี้สินตามสัญญาเช่า**

หนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลโดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

**สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ**

สำหรับสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีความเสี่ยงการเลือกซื้อ และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

**5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ**

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3.1 องค์การตลาดได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยองค์การตลาดได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	ผลกระทบจากมาตรฐานทางการเงิน ฉบับที่ 16	ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินลงทุนชั่วคราว	200,000,000	(200,000,000)	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	200,000,000	-	200,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,340,530	-	(887,119)	453,411
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	20,312,032	20,312,032
หนี้สินหมุนเวียน				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	2,012,315	2,012,315
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	17,412,598	17,412,598

## 5.1 เครื่องมือทางการเงิน

## การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) องค์การตลาดได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังนี้

	บาท			รวม
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัด จำหน่าย	
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	260,867,711	260,867,711
ลูกหนี้การค้า	-	-	1,776,720,637	1,776,720,637
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	200,000,000	200,000,000
		-	2,237,588,348	2,237,588,348
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563				
เจ้าหนี้การค้า	-	-	1,840,014,381	1,840,014,381
	-	-	1,840,014,381	1,840,014,381

## 5.2 สัญญาเช่า

การนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก องค์การตลาดรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

	บาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	5,129,343
<u>หัก</u> สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง	-
<u>หัก</u> สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง	-
<u>บวก</u> สิทธิที่จะซื้อหรือขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ	19,465,415
<u>หัก</u> สิทธิที่สามารถยกเลิกสัญญาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ	-
<u>หัก</u> สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ	-
	24,594,758
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยจ่ายรอดตัดบัญชี	(5,169,845)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	
มาถือปฏิบัติ	19,424,913
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	19,424,913



	บาท
ประกอบด้วย	
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	2,012,315
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	17,412,598
	<u>19,424,913</u>
สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ได้ดังนี้	
	บาท
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	
ที่ดิน	18,836,534
ยานพาหนะ	1,176,695
อุปกรณ์	298,803
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	<u>20,312,032</u>

## 6. ข้อมูลเพิ่มเติม

### 6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
เงินสด	0.01	-
เงินฝากธนาคาร	78.71	260.87
รวม	<u>78.72</u>	<u>260.87</u>

### 6.2 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ลูกหนี้ค่าข้าวสาร	127.88	59.86
ลูกหนี้ค่าอาหารดิบและเชื้อเพลิง	2,108.30	1,711.38
ลูกหนี้ค่าสิ่งของ	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้า OTOP	2.17	0.23
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	26.22	29.68
ลูกหนี้ค่าเช่าและอื่นๆ	10.10	12.96
รวมลูกหนี้การค้า	2,274.67	1,814.11
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(35.13)	(37.39)
รวม	<u>2,239.54</u>	<u>1,776.72</u>

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ลูกหนี้ค่าเช่าและอื่นๆ จำนวน 10.10 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้ นางสุภัทรา วุฒิเอ้ย เป็นค่าเช่าแผงค้ำชำระตั้งแต่ปี 2552 ของสำนักงานตลาดสาขาลำพูน จำนวน 303,961.78 บาท โดยองค์การตลาดได้ขอให้สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ยื่นฟ้องนางสุภัทรา วุฒิเอ้ย เรียกค่าเช่าค้ำต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ต่อมาวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้พิพากษาให้องค์การตลาดชนะคดี ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 398,585.48 บาท ซึ่งรวมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น จำนวน 303,961.78 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้น แต่นางสุภัทรา วุฒิเอ้ย ยังไม่ได้ชำระให้องค์การตลาดแต่อย่างใด และศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหมายบังคับคดี วันที่ 22 ตุลาคม 2556 โดยให้องค์การตลาดหรือผู้แทนเป็นเจ้าของพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของนางสุภัทรา วุฒิเอ้ย ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือทำการอื่นใดโดยอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นผู้นำเจ้าพนักงานไปทำการบังคับนางสุภัทรา วุฒิเอ้ย ให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาในคดีนี้ แต่เนื่องจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งองค์การตลาดในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีได้ยื่นชำระหนี้ภายในกำหนด ย่อมหมดสิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายได้อีก ซึ่งองค์การตลาดอยู่ระหว่างดำเนินการตัดเป็นหนี้สูญต่อไป

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2563 แยกเป็นอายุหนี้ดังนี้

ระยะเวลาค้ำชำระ	ล้านบาท					
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		
	เอกชน	ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ	รวม	เอกชน	ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ	รวม
1 เดือน - 6 เดือน	3.28	817.79	821.07	5.11	1,741.32	1,746.43
เกิน 6 เดือน - 1 ปี	0.53	1,395.10	1,395.63	0.74	25.14	25.88
เกิน 1 ปี	34.29	23.68	57.97	37.02	4.78	41.80
รวม	38.10	2,236.57	2,274.67	42.87	1,771.24	1,814.11

### 6.3 รายได้ค้ำรับ ประกอบด้วย

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 30
	มีนาคม 2564	กันยายน 2563
รายได้ดอกเบี้ยค้ำรับ	0.42	0.55
รายได้ค้ำรับ	0.59	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกเก็บ	1.62	1.60
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตลาดสาขapakคลองตลาดค้ำรับ	11.74	11.24
อื่นๆ	0.36	0.24
รวม	14.73	13.63

6.4 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
เงินฝากธนาคาร - ฝากประจำ 6 เดือน	220.00	220.00
รวม	220.00	220.00

6.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.25	0.99
ลูกหนี้กรมสรรพากร	0.04	0.02
เงินยืมทดลอง	0.03	-
ลูกหนี้อื่นๆ	0.14	0.33
รวม	0.46	1.34

6.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท
<b>ราคาทุน</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	184.59
ซื้อสินทรัพย์เพิ่ม	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	184.59
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	80.22
ค่าเสื่อมราคา	2.39
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	82.61
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	104.37
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	101.98

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินมีมูลค่าตามประเมินที่ประกาศโดยสำนักงานที่ดินและกรมธนารักษ์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,183.48 ล้านบาท

#### 6.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท
<b>ราคาทุน</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	85.14
ซื้อสินทรัพย์เพิ่ม	-
ขายและตัดจำหน่าย	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	85.14
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	56.99
ค่าเสื่อมราคา	2.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่ขายและตัดจำหน่าย	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	59.22
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	28.15
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	25.92

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุน จำนวน 85.14 ล้านบาท ได้รวมสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาสะสมไว้เต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 43.47 ล้านบาท มีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 309.00 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุน จำนวน 85.14 ล้านบาท ได้รวมสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาสะสมไว้เต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 42.21 ล้านบาท มีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 301.00 บาท

## 6.8 สิทธิทรัพย์สินการใช้

มูลค่าตามบัญชีของสิทธิทรัพย์สินการใช้ตามสัญญาเช่าอาคาร และการเคลื่อนไหวสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แสดงได้ดังนี้

	ล้านบาท
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563</b>	-
รายการปรับปรุงสิทธิทรัพย์สินการใช้จากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	20.31
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563</b>	20.31
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	13.92
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(1.83)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564</b>	<b>32.40</b>

## 6.9 สิทธิที่ไม่มีตัวตน

รายการเปลี่ยนแปลงของสิทธิที่ไม่มีตัวตนสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท
<b>ราคาทุน</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	11.93
ซื้อสิทธิเพิ่ม	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564</b>	<b>11.93</b>
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	11.93
ค่าตัดจำหน่าย	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564</b>	<b>11.93</b>
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	-

## 6.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2563 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ	10.77	10.77
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(10.15)	(9.93)
รวม	0.62	0.84
สิทธิการใช้ที่ดิน	0.30	0.30
เงินมัดจำ	0.08	0.08
รวม	1.00	1.22
ลูกหนี้-ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไพศาลศิลป์	0.37	0.37
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(0.37)	(0.37)
รวม	-	-
รวม	1.00	1.22

สิทธิการใช้ที่ดิน ในปี 2535 องค์การตลาดได้ทำสัญญารับสิทธิในการใช้ที่ดินของเอกชน เพื่อทำถนนเป็นทางผ่านเข้า-ออก ที่ตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน โดยให้สิทธิใช้ที่ดินได้ตลอดไป องค์การตลาดต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน นายสำเริง ปุ๋ยตระกูล จำนวน 1.30 ล้านบาท ได้จ่ายแล้วในวันทำสัญญา จำนวน 0.30 ล้านบาท ปัจจุบันยังไม่สามารถจดทะเบียนภาระจำยอมได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวติดจำนองกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยองค์การตลาดได้ใช้ที่ดินดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน และได้มีการรอนสิทธิหรือมีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว ซึ่งองค์การตลาดได้ประเมินเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น จำนวน 1 ล้านบาท (หมายเหตุ 7)

ลูกหนี้-ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไพศาลศิลป์ จำนวน 366,817.42 บาท เป็นเงินยืมตรงจ่ายค่าติดตั้งประปาของสาขาบางลำภูที่มีการยืมในปี 2546 เพื่อจ่ายแทนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไพศาลศิลป์ ต่อมาในปี 2552 ศาลพิพากษาให้ห้างฯ ล้มละลาย ปัจจุบันจากการสอบถามความคืบหน้าที่กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ได้ข้อมูลเป็นข้อยุติว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไพศาลศิลป์ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดให้บังคับได้ และอยู่ในขั้นตอนของเจ้าพนักงานบังคับคดีเสนอต่อศาลล้มละลายเพื่อสั่งปิดคดี ซึ่งองค์การตลาดอยู่ระหว่างดำเนินการตัดหนี้เป็นหนี้สูญต่อไป

## 6.11 เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2563 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
เจ้าหนี้ค่าข้าวสาร	131.32	92.51
เจ้าหนี้ค่าอาหารดิบและเชื้อเพลิง	2,026.68	1,743.06
เจ้าหนี้ค่าสินค้า OTOP	0.58	0.07
เจ้าหนี้ค่าสิ่งของ	-	4.37
รวม	2,158.58	1,840.01

เจ้าหนี้การค้า เป็นตัวแทนขององค์การตลาดในการจัดส่ง ข้าวสาร อาหารดิบ และเชื้อเพลิงและสิ่งของ ให้กับส่วนราชการที่องค์การตลาดได้สิทธิพิเศษหรือเข้าประกวดราคาได้ และองค์การตลาดจะจ่ายชำระหนี้ให้กับตัวแทนต่อเมื่อองค์การตลาดได้รับชำระหนี้จากส่วนราชการที่องค์การตลาดขายสินค้าให้

เจ้าหนี้สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นเงินที่องค์การตลาดต้องจ่ายให้กับผู้ขายสินค้า OTOP ซึ่งทำสัญญาซื้อขายระหว่างองค์การตลาดและผู้ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนในการนำสินค้า OTOP ไปจำหน่ายใน Modern Trade

## 6.12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2563 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ค่าภาษีค้างจ่าย	0.44	0.75
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.43	0.39
เงินเดือน ค่าตอบแทนค้างจ่าย	-	0.57
โบนัสค้างจ่าย	11.59	8.82
ต้นทุนค่าข้าวสารอาหารดิบและอื่นๆ ค้างจ่าย	0.44	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1.17	1.53
รวม	14.07	12.06

6.13 รายได้แผ่นดินค้ำนำส่ง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2563 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ยอดยกมาต้นงวด	57.00	-
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด		
บันทึกรายได้แผ่นดินค้ำนำส่ง	19.70	57.00
<u>หัก</u> นำส่งคลัง	(26.00)	-
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	<u>50.70</u>	<u>57.00</u>

6.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2563 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
รายได้รับล่วงหน้า	2.08	1.86
พักรายได้ค่าข้าวสารอาหารดิบ	3.08	10.02
เจ้าหนี้การค้าอื่น	0.13	0.18
พักเจ้าหนี้	1.88	1.35
รวม	<u>7.17</u>	<u>13.41</u>

6.15 ค่าข้าวสารอาหารดิบรอการจ่าย

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ค่าข้าวสารอาหารดิบรอการจ่าย	24.05	24.43
รวม	<u>24.05</u>	<u>24.43</u>

ค่าข้าวสารอาหารดิบรอการจ่าย เป็นเงินค่าข้าวสารและอาหารดิบที่ได้รับจากหน่วยงานราชการต่างๆ ก่อนปีงบประมาณ 2553 ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อจ่ายเงินให้กับตัวแทนที่ทำหน้าที่ส่งข้าวสารและอาหารดิบให้กับส่วนราชการที่องค์การตลาดได้สิทธิพิเศษหรือประกวดราคาได้ เงินค่าข้าวสารอาหารดิบรอการจ่ายจำนวนดังกล่าวองค์การตลาดได้หักส่วนลดอัตราร้อยละ 3 รับรู้เป็นรายได้ค่าข้าวสารอาหารดิบขององค์การตลาดแล้ว



6.16 รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้	20.35	20.88
รวม	20.35	20.88

รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างรอการรับรู้ เป็นเงินรายได้ค่าตอบแทนการได้สิทธิลงทุนพัฒนา  
ก่อสร้างและบริหารโครงการปากคลองตลาด ที่บริษัท ปากคลองตลาด (2552) จำกัด ได้จ่ายให้กับ  
องค์การตลาดเป็นเงินจำนวน 32.00 ล้านบาท โดยสัญญาให้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้างและบริหาร  
โครงการปากคลองตลาดกำหนดระยะเวลา 30 ปี โดยรับรู้รายได้สิทธิลงทุนพัฒนาก่อสร้าง ตามเกณฑ์  
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เริ่มตั้งแต่เมษายน 2554 - มีนาคม 2584

6.17 หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31  
มีนาคม 2564 แสดงได้ดังนี้

	ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	-
ผลกระทบจากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	19.43
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	19.43
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	0.32
เงินจ่ายชำระ	(3.70)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	16.05
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(3.05)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	13.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	1.83
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	0.32
รวม	2.15

6.18 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ 1 ตุลาคม	14.64	13.42
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	0.61	1.19
ต้นทุนดอกเบี้ย	0.12	0.21
ผลประโยชน์จ่ายจริง	(0.95)	(0.64)
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้	0.33	0.46
รวม ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14.75	14.64

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	ล้านบาท			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2563	2564	2563
<u>งบกำไรขาดทุน</u>				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	0.30	0.28	0.61	0.55
ต้นทุนดอกเบี้ย	0.06	0.05	0.12	0.11
รวม	0.36	0.33	0.73	0.66
<u>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(0.16)	(0.08)	(0.33)	(0.16)
รวม	(0.16)	(0.08)	(0.33)	(0.16)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละต่อปี
อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	1.51
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.00

6.19 รายได้ค่าดำเนินงานข้าวสารอาหารดิบและอื่นๆ

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	ล้านบาท			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2563	2564	2563
รายได้ค่าอาหารดิบ	649.46	916.19	1,406.90	1,779.20
รายได้ค่าข้าวสาร	115.37	109.40	238.52	206.86
รายได้ค่าข้าวสารถุง	0.01	-	0.01	-
รายได้ค่าสิ่งของ	3.81	-	65.65	1.91
รายได้ค่าขายสินค้า OTOP Midyear	-	(0.10)	0.04	0.13
รวม	768.65	1,025.49	1,711.12	1,988.10

6.20 รายได้จากการขายสินค้า OTOP

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	ล้านบาท			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขายสินค้า OTOP	2.49	0.44	3.03	0.78
รวม	2.49	0.44	3.03	0.78

6.21 รายได้อื่น

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	ล้านบาท			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2563	2564	2563
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.36	0.86	0.92	1.66
รายได้ค่าเช่า	0.96	0.98	1.95	1.86
รายได้ค่าธรรมเนียม	0.04	0.03	0.06	0.19
อื่นๆ	0.93	1.23	1.87	2.39
รวม	2.29	3.10	4.80	6.10

- 6.22 ต้นทุนค่าดำเนินงานข่าวสารอาหารดิบและอื่นๆ  
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	ล้านบาท			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2563	2564	2563
ต้นทุนค่าอาหารดิบ	627.24	886.78	1,358.00	1,722.43
ต้นทุนค่าข่าวสาร	114.57	108.38	237.03	204.34
ต้นทุนค่าข่าวสารสูง	0.01	-	0.01	-
ต้นทุนค่าสิ่งของ	3.69	-	63.58	1.85
ต้นทุนสินค้า OTOP Midyear	-	-	0.12	-
รวม	745.51	995.16	1,658.74	1,928.62

- 6.23 ต้นทุนขายสินค้า OTOP  
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	ล้านบาท			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2563	2564	2563
ต้นทุนขายสินค้า OTOP	2.41	0.42	2.93	0.74
ค่าขนส่งและค่ากระจายสินค้า OTOP	(0.28)	0.05	(0.25)	0.08
รวม	2.13	0.47	2.68	0.82

- 6.24 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	ล้านบาท			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2563	2564	2563
ค่าตอบแทนกรรมการ	0.64	0.20	2.14	0.43
ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ	0.20	0.47	0.20	0.99
รวม	0.84	0.67	2.34	1.42

## 6.25 ค่าใช้จ่ายพนักงาน

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	ล้านบาท			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2563	2564	2563
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7.88	7.67	14.88	14.58
ค่าจ้างชั่วคราว	0.04	0.14	0.10	0.29
ค่าตอบแทน	0.12	0.03	0.31	0.06
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าล่วงเวลา	0.79	0.62	1.55	0.88
เงินช่วยเหลือบุตร	0.04	0.02	0.06	0.04
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.02	0.02	0.04	0.04
เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล	0.52	0.48	0.96	0.95
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	0.67	0.70	1.32	1.31
โบนัสพนักงาน	1.24	3.80	2.78	3.80
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.36	0.33	0.73	0.66
ค่าเช่ารถรองผู้อำนวยการ	-	0.05	-	0.05
รวม	11.68	13.86	22.73	22.66

## 6.26 ค่าใช้จ่ายอื่น

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	ล้านบาท			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเช่าที่ดิน	0.01	0.87	0.01	1.76
ค่าสาธารณูปโภค	1.19	1.31	2.38	2.56
ค่าภาษีโรงเรือน	0.05	0.40	0.10	0.82
หนี้สงสัยจะสูญ	(1.43)	(1.28)	(2.26)	(2.13)
ค่าใช้จ่ายรถยนต์	0.06	0.09	0.13	0.20
อื่นๆ	3.55	2.69	6.01	4.56
รวม	3.43	4.08	6.37	7.77

## 6.27 ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 วิเคราะห์ได้ ดังนี้

	ล้านบาท			
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม			
	2564	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้	1,732.88	2,009.57	(276.69)	(13.77)
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น	(1,699.86)	(1,966.14)	(266.28)	(13.54)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	33.02	43.43	(10.41)	(23.96)

ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีกำไรสุทธิลดลง 10.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.96 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าดำเนินงานข้าวสารอาหารดิบและอื่นๆ ลดลง 276.97 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น 2.25 ล้านบาท ต้นทุนค่าดำเนินงานข้าวสารอาหารดิบและอื่นๆ ลดลง 269.88 ต้นทุนขายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น 1.86 ล้านบาท

## 7. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ค่าสิทธิในการใช้ที่ดิน องค์การตลาดมีภาระผูกพันซึ่งต้องจ่ายค่าสิทธิในการใช้ที่ดินให้เอกชน จำนวน 1.00 ล้านบาท ปัจจุบันยังไม่สามารถจดทะเบียนภาระจำยอมได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวติดจำนองกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยองค์การตลาดได้ใช้ที่ดินดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน และมีได้มีการรอนสิทธิหรือมีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว (หมายเหตุ 6.10)

## 8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564